



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริรักษ์ ไทรคอมเนคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในมติการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ คณะทำงานวิชาการที่ได้พัฒนานโยบายสาธารณะ เรื่องการจัดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการทางวิชาการ การใช้ข้อมูลองค์ความรู้ การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่ายมาอย่างรอบด้าน จนนำมาสู่ฉันทมติร่วมกันในวันนี้

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเครือข่ายพลังพลเมือง ประกอบด้วย เครือข่ายที่ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ โดยได้นำกระบวนการต่างๆ อาทิ เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพชุมชน เวทีพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ มาใช้สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน ภายใต้หลักการร่วมสำคัญคือ “แม่ฮ่องสอนในเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม”

จากอดีตถึงปัจจุบัน สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขับเคลื่อนประเด็นการจัดการสื่อสารเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตลอดมา ด้วยเห็นว่า แม่ฮ่องสอนเป็นดินแดนที่ประกอบได้ด้วยกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลาย ได้แก่ ไทใหญ่ กะเหรี่ยง ลahu ลีซู ม้ง ละเวือะ ปะโอ คนเมือง จีนยูนนาน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง สาธารณูปโภค การคมนาคม ระบบการจัดการสุขภาพยังเต็มไปด้วยความยากลำบากและขาดแคลน ซึ่งการเข้าถึงบริการสุขภาพ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมถึง การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะ ในช่วงสภาวะวิกฤตสุขภาพ ดังเช่น โควิด-19 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดย สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีบทบาทในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาคน เครื่องมือ เครือข่าย ตลอดจนระดมสมองในการสร้างพลังการสื่อสารให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในหลากหลายช่องทาง ทั้ง Onsite และ On Line อาทิ สื่อรณรงค์ เป็นภาษาชาติพันธุ์ เครือข่ายล่ามชุมชนและนักสื่อสารสุขภาพชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและชุมชน การสร้างพลังสื่อสารผ่านเรื่องเล่าในโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริรักษ์ ไทรคอมนามคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเดินทางสานพลังภาคีทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาและขับเคลื่อนร่างมติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ภายใต้การบูรณาการ คน ชุมชน ต้นทุน องค์กรความรู้ เครือข่าย ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ตามแนวคิด “แม่ฮ่องสอนในเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาวะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างแท้จริง

นายประเสริฐ ประดิษฐ์
ประธานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔